
sþ. 112. Fyrirspurn [102. mál]
til félagsmálaráðherra um úthlutunarreglur húsnæðislána vegna einingahúsa.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

1. Hvenær tóku gildi breyttar reglur um úthlutun húsnæðislána vegna einingahúsa?
2. Hvers vegna samþykkti ráðherra þessar breytingar þegar fyrir lá eindregin andstaða við

þær innan allra þingflokka á Alþingi, sbr. þingsályktunartillögu á þskj. 135 á síðasta
þingi?

3. Hefur verið tekin ákvörðun um endurskoðun núgildandi úthlutunarreglna með tilliti til
fenginnar reynslu?


